

ขำ ๆ ตัวเองครูธุรการบ้านนอก

นำเสนอเมื่อ : 27 ต.ค. 2552

ครูธุรการ..ครูที่โรงเรียนเรียกเราอย่างนั้น ช่วง 3 เดือนแรกช่างเป็นช่วงที่ลูกทะเล่หุกจริง ๆ เรา 1 คน 1 ตำแหน่ง
ต้องทำงานรับผิดชอบ 4 โรงเรียน ..ตามหลักเกณฑ์
สพท. จะบอกว่าเราคือทรัพยากรที่จะต้องใช้ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ก็ดีใจค่ะที่ได้ทำงานโรงเรียนบ้านตัวเอง
แต่ก็ต้องพวงอีก 3 โรงเรียนที่อยู่ติดกับหมู่บ้านตัวเอง ทำงานโรงเรียนบ้านตัวเองจะแต่งตัวสวยและเมคอัพหน้าอย่างไรก็พออยู่ได้นะค่ะ
ขับรถแค่ 1 กิโลเมตร ส่วนอีก 3 โรงเรียนนี่สิ ระยะทางก็ทางพอสมควร โรงเรียนไกลสุด 8
กิโลได้..แต่แม่เจ้าประคุณถนนเจ้าจะเป็นหินดินแดง เป็นหลุมเป็นบ่อ แรกๆขับรถกลับถึงบ้านตอนเย็นเข้านอนปวดตัวไปหมด.
เพราะขับรถตกหลุมตกบ่อตลอดทาง ..วันแรกพี่ชายขับรถยนต์พาไปรายงานตัว ขับรถวน ทั้ง 4 โรงเรียน
ตลอดสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาและป่าคะ เข้าไปไม่เท่าไรหลอกคะ..แต่ขากลับนี่สิ แม่จ๋าหนอยากกลับบ้าน! มีงูตัวใหญ่(ทั้งใหญ่ทั้งยาว)
เลื้อยตัดหนารถ พี่ชายชะลอรถชี้ใหญ่ นี่ขนาดอยู่ในรถนะ ขาพเจ้าดูที่จะรองกรีด!! ไม่ได้..พี่ชายช้ำาก!
บอกวันหลังขับมอเตอร์ไซค์มาเองจะเจอตัวใหญ่กว่านี้..555 .และแล้วก็เจอจริง ๆ ค่ะ 3 ครั้งนับได้
งูมันไม่เท่าไรหลอกคะ..แต่คนเจอนี่สิขวัญกระเจิง เลี้ยงกรีด!!ตั้งทู่ปู้ วัว ควาย ที่เลี้ยงไกลๆ พากันแตกตื่น
เผ่าผมของครูธุรการจากที่หนีไปตรงสวย ๆ กับซั้งซั้งฟ้า.ก็จะไม่ไหวแล้วอย่างไรละคะ งูเลื้อยตัดหน้าเรากะทันหัน
เรายังไม่ทันได้สังเกต เพราะขับรถชมถนนชมไม้ไป กว่าจะเห็นมันเกือบขับเหยียบมัน และพอเราจะขับผ่าน
งูกลับหันหัวมาทางเราทำท่าจะฉก..ที่นั่นละคะตัวใครตัวมัน ดินจับคันแรงเต็มสติบ ไม่ยอมหันหลัง ใส่เกียร้อย่างเร็วเลย...
มีอีกหนึ่งวีรกรรมคะ . ช่วงเดือนที่แล้วเอง วันหนึ่งฝนตกหนักทั้งคืน เราไม่รู้รำน้ำท่วมถนน ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปใต้ครึ่งทาง
มีช่วงทางน้ำไหลผ่านทาง ซึ่งจะมีน้ำท่วม เราก็มองเห็นชาวบ้านเดินข้ามผ่านได้ไกล ๆ
ก็คิดว่าน่าจะขับรถลุยน้ำได้..ตัวเองคิดเองคะ..ตัดสินใจขับรถลุย เอ๊ย! ชักแปลก ๆทำไม่น้ำมันเป็นลึก ๆเอ๊ย..ไม่ไหวแล้วจะ
เอาขาลงก็ไม่ได้ กลัวรองเทาเปียก และกลัวขี่โคลนด้วย..เอ๊ย! รถเริ่มเสียหลักแล้ว..ตายแล้ว!
ขานอยตกน้ำป้อมแปมเลย..พอไปถึงโรงเรียน ผอ.และครูที่โรงเรียนรู้เรื่องพากันหัวเราะขำจนน้ำตาเล็ด
...บอกหนูตกน้ำคะ..เลยมาสายเจาคา....อิ..อิ